

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0211.6/ 2 2325



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

3 สิงหาคม 2553

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2553

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่าย
ภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet
ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร ไข่มวงษา)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร 0 2221 9468 , 0 2223 4870 มท. 50577

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 8/2553

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2553 ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ ผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>1. ให้นำข้าราชการการเมือง</p>	<p>- นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>2. นโยบายปกป้องสถาบันเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี และพัทลุง ที่ได้จัดกิจกรรมตามโครงการปกป้องสถาบันเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2553 จะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น เลย และยโสธร ตามลำดับ ขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การจัดงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย</p>	<p>- จังหวัดสระบุรี, ปทุมธานี, และพัทลุง</p> <p>- จังหวัดฉะเชิงเทรา, ขอนแก่น, เลย และยโสธร</p>
<p>3. โครงการ “เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น”</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้เริ่มโครงการ “เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ขณะนี้ดำเนินการมาใกล้ครบ 1 ปีแล้ว มีผลดำเนินการเกินเป้าหมาย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ส่วนติดตามและประเมินผล ส.พ.มท.</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>คือ มีการปลูกต้นไม้แล้ว จำนวน 183.46 แสนต้น คิดเป็นร้อยละ 238.26 ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้งในโอกาสครบ 1 ปี ของโครงการในช่วงวันแม่ เพื่อเน้นย้ำและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของชุมชนตลอดไป</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ อาจเป็นโรงเรียน ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน หรือประชาชนในชุมชน ร่วมกันดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้เจริญงอกงาม ยั่งยืน สมพระเกียรติ โดยขอให้ทำการติดตามและประเมินผล และรายงานให้กระทรวงทราบ</p>	
<p>4. นโยบายการส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยจะจัดงาน OTOP MID YEAR 2010 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 29 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะนำสินค้าอาหารอร่อยจากทุกภาคทั่วประเทศมาร่วมรายการ OTOP ชวนชิม กว่า 120 ร้าน พร้อมจัดบูธจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้พิการด้วย</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัดจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน OTOP MID YEAR 2010 ให้ประชาชนรับทราบ และเข้าชมงานให้มากที่สุด รวมทั้งให้จัดนิทรรศการ สัปดาห์สินค้า OTOP ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เป็น Pre-event ก่อนเริ่มงาน OTOP MID YEAR 2010 เพื่อเป็นการกระตุ้น และโฆษณาประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า สำหรับกลุ่มผู้จำหน่ายขอให้เตรียมสินค้าที่มีคุณภาพไว้ให้พร้อม เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยที่งาน OTOP MID YEAR มียอดจำหน่ายสูงขึ้นทุกปี ในปี 2552 จัดงาน รวม 9 วัน มียอดจำหน่ายสินค้า 567 ล้าน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 กว่า 110 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ และเงินหมุนเวียนในชุมชนได้เป็นอย่างดี	
<p>5. โครงการพัฒนาวิสาหกิจและ สมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ในกลุ่มการส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 14 ถึง 21 มิถุนายน 2553 และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น ที่ประเทศญี่ปุ่นได้พบกับ Mr.Hiramatsu อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ ซึ่งท่านเป็นบิดาแห่ง OTOP (Father of otop) และได้ถือโอกาสเรียนเชิญท่านมาเยือนประเทศไทยและเข้าร่วมชมงาน OTOP MID YEAR 2010 ในเดือนสิงหาคมนี้</p> <p>นอกจากนี้ได้ไปเยี่ยมชมบริษัท Nippon Steel Corporation เมืองโออิตะซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่มีวิธีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศ เป็น Green Industry ที่สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยไม่มีข้อพิพาท ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดกลยุทธ์การเติบโตใหม่ ปี 2020 โดยให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม</p> <p>ส่วนที่สาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีได้นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดไปดูงานที่ Seoul Metropolitan Policy Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วง ได้ชมการสาธิตวิธีการขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาการชุมนุม คาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านจะสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ได้</p> <p>สำหรับกำหนดการดูงานครั้งต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะนำคณะเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 สิงหาคม 2553 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริม</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>การเกษตรและผลิตผลการเกษตร เป็นการเตรียมความพร้อมเรื่อง bioenergy ในระดับจังหวัด รวมทั้งศึกษาเรื่องเทคนิคการใช้พลังงานทดแทนจากพืชอย่างครบวงจรซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อทุกคณะเดินทางกลับมาครบทุกกลุ่มแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะจัดสัมมนาในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2553 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกันถอดบทเรียนและสรุปการจัดทำโครงการที่เหมาะสมสำหรับใช้ในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างจริงจัง ขอให้จังหวัดที่เดินทางกลับมาแล้วเตรียมข้อมูล เพื่อรวบรวมเป็นผลการดำเนินงานรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป</p>	
<p>6. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามปฏิบัติการ “มหาดไทย Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ขอให้ทุกจังหวัดคงความเข้มข้นในการดำเนินงานต่อไป นอกจากนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกท่านให้ความสำคัญและเป็นประธานการประชุม ศตส.จ. และ ศตส.อ. ด้วยตนเอง รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบข้อมูลการดำเนินงานที่แท้จริง และสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สำหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดได้ในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกท่านตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเหตุเกิดที่ใด ผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนตามเป้าหมายปฏิบัติการมหาดไทย Clean & Seal ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีขาวแล้วหรือไม่ ขอให้พิจารณาบททวนว่ามีจุดอ่อนในการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหายังไร ต้องประกาศยกเลิกการเป็นหมู่บ้านสีขาวหรือไม่ ขอให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>มีความยั่งยืน ไม่ใช่เมื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว จะลดความเข้มข้นในการปฏิบัติการลง</p>	
<p>7. นโยบายสถานบริการสีขาว</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดให้ตรวจตรา เข้มงวด กวดขัน สถานบริการ สถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปล่อยปละละเลย ให้มีการเสพยาเสพติดในสถานบันเทิง ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญโดยตรงของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย การจัดระเบียบสังคม ยุทธศาสตร์สถานบริการสีขาว 90 วัน โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ จังหวัดต่างๆ ยกเว้นในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ดูแลรับผิดชอบ โดยในส่วนกลางมี กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทำหน้าที่ตรวจตรา กวดขันสถานบริการ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ตามสถานการณ์ หรือตามที่มีการร้องขอ</p> <p>สำหรับในส่วนภูมิภาคขอให้ทุกจังหวัดแต่งตั้ง ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทำหน้าที่ตรวจตรา ดูแล กวดขัน สถานบริการในเขตพื้นที่ของจังหวัด ขอให้ตรวจสอบ โดยละเอียด อย่างน้อย 6 เรื่อง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2) การเปิด-ปิดตามเวลา 3) ความถูกต้องของอาคาร มีระบบป้องกัน ระวังอัคคีภัย เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร 4) การกวดขันไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการโดยเด็ดขาด 	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>5) การตรวจสอบการพกพาอาวุธปืน</p> <p>6) การตรวจหาสารเสพติด</p> <p>หากสถานบริการสามารถปฏิบัติถูกต้องครบทั้ง 6 ข้อ จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขขึ้นในชุมชน และเป็น “<u>สถานบริการสีขาว</u>” ช่วยลดพื้นที่เสี่ยงตามนโยบายรัฐบาล ป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง จึงขอให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	
<p>8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- ตามที่ปัจจุบันมีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยงานในศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ฯ ที่จังหวัดตั้งขึ้น ประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่ และท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการ recheck ระบบเตือนภัยไว้ให้พร้อม รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องมือ ไม้ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำ เรือยางกู้ภัย กระสอบทราย ยารักษาโรค และควรรสำรวจข่าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ รวมทั้งจัดเวรเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวในทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายและหาทางช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนที่สุด พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</p> <p>1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกและภาคใต้</p>	<p>- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยได้ประชุมร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก และได้มีหนังสือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ไปแล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่ประสบภัยหรือหลังจากเกิดภัยแล้ว ขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย การตรวจสอบเครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด</p>	<p>- จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้</p>
<p>2. การแก้ไขปัญหาเสาพิติดและการจัดระเบียบสังคม</p>	<p>- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด และตรวจตราสถานบริการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามข้อสั่งการ 9 ข้อ ตามนโยบาย 5 ร้วป้องกันของรัฐบาลและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ Clean & Seal ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีข้อสังเกตว่าการดำเนินงานของ ศตส. ไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอตามที่ได้สั่งการในระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดดำเนินการแล้ว ส่วนในระดับอำเภอให้นายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจภูธรท้องที่ประสานการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดความเข้มข้นเฉพาะในการประชุมเท่านั้น ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง</p>	<p>- 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>สำหรับกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและหารือเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในจังหวัดต่างๆ มีดังนี้</p> <p>วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่จังหวัดสงขลา</p> <p>วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่จังหวัดภูเก็ต</p> <p>วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่จังหวัดปัตตานี</p> <p>โดยจะร่วมหรือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง 3 จังหวัด สำหรับจังหวัดปัตตานี ขอให้เตรียมข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนหน้ารั้วให้เป็นหน้าขาวไว้ให้พร้อม</p> <p>นอกจากนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนำกำลังตำรวจกว่า 200 นาย ออกกวาดล้างยาเสพติดซึ่งจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด สำหรับจังหวัดอื่นๆ ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นการเฉพาะทุกจังหวัด</p>	
<p>3. การออกโฉนดชุมชน</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ ที่เอกชนปล่อยทิ้งร้างและเหมืองแร่ โดยคณะอนุกรรมการได้ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ได้ผลสรุปว่าให้นำนโยบายการออกโฉนดชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่ดิน</p>	<p>- จังหวัดยะลา, พะเยา, เชียงราย, ร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ และยโสธร</p> <p>- กรมที่ดิน</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>สาธารณประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันสามารถยุติปัญหาได้แล้ว 7 พื้นที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ที่สาธารณประโยชน์ของบ้านจำปา จังหวัดยะลา 2) ที่สาธารณประโยชน์พระธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยา 3) ที่สาธารณประโยชน์บ้านสมณมิตร จังหวัดเชียงราย 4) ที่สาธารณประโยชน์ดอนฮ้างเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด 5) ที่สาธารณประโยชน์ ตำบลดงกลาง จังหวัดชัยภูมิ 6) ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งช้างเสี้ยว จังหวัดชัยภูมิ 7) ที่สาธารณประโยชน์โคกภูพระ จังหวัดยโสธร <p>ขอให้ทั้ง 6 จังหวัดเตรียมความพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดการออกโฉนดชุมชน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน</p>	
<p>4. โครงการธนาคารที่ดิน</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) เป็นประธานคณะทำงานยกเว้นพระราชกฤษฎีกากการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และนำเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกา สำหรับในช่วงที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีการองรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้สั่งการให้สถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน (พอช.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ทำหน้าที่ดูแลจัดให้มีธนาคารที่ดินเป็นการเริ่มต้น โดยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการธนาคารที่ดิน และกำหนดพื้นที่นำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จึงขอให้ทั้ง 2 จังหวัดเตรียมความพร้อม โดยจะได้ขออนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินการต่อไป</p>	<p>- จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย</p> <p>- กรมที่ดิน</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการดำเนินงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่มีที่ดินไว้ในครอบครองเป็นเจ้าของเกินกว่า 5 ปี นำมาจัดสรรให้กับประชาชน เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการผลิตในรูปแบบของการเช่าซื้อ หรือให้ทำประโยชน์ตามความเหมาะสม</p>	
<p>5. การออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน</p>	<p>- ตามที่มีประชาชนนำ สค. 1 ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินจำนวนกว่า 500,000 ราย ปัจจุบันกรมที่ดินได้จัดทำโปรแกรมรายงานผลการดำเนินการทางระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับการปฏิบัติงานในจังหวัดต่างๆ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเร่งออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนโดยเร็ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมที่ดิน</p>
<p>6. ความคืบหน้ากรณี เผาป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ได้รวบรวมหลักฐานอันเป็นพื้นฐานของการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่บุกรุกป่าโดยอ้างว่ามี สค.1 และทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนกลางไว้ที่จังหวัดแล้ว ทั้งนี้หากมีผู้บุกรุกป่าหรืออ้างว่ามี สค.1 ขอให้ดำเนินการตามหลักฐานอย่างเฉียบขาด</p>	<p>- จังหวัดนครศรีธรรมราช - กรมที่ดิน</p>
<p>7. การยกระดับรายได้ให้กับประชาชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>- ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ดำเนินการโครงการทั้งหมด 396 โครงการ ปัจจุบันยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว และในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2553 รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)</p>	<p>- 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>จะเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ขอให้เตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม</p> <p>นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) จะเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 พร้อมทั้งร่วมโครงการทำ MOU ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการทำนาของประชาชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดปัตตานีที่อำเภอโคกโพธิ์ ขอให้จังหวัดเตรียมข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 64,000 บาท เป็น 120,000 บาท/ครอบครัว/ปี หากประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเชื่อว่าการก่อความไม่สงบจะลดลง ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าประชาชนมีความพึงพอใจในนโยบายของรัฐบาล เช่น กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบ และมีข้าราชการหรือฝ่ายการเมืองลงไปในตรวจเยี่ยม และแก้ไขปัญหานั้นในพื้นที่จะไม่มี การต่อต้านของประชาชนจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้น ดังนั้นขอให้เร่งติดตามการดำเนินการตามนโยบายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้สูงขึ้น หากโครงการใด ยังไม่ได้จัดซื้อ/จัดจ้างให้เร่งดำเนินการโดยด่วน รวมทั้งขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p>	
<p>● ข้าราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายมานิต วัฒนเสน</p> <p>1. การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ ของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2553 ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน หากจะเดินทางไปต่างประเทศขอให้เป็นการที่มีความจำเป็นจริงๆ และให้พิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากขณะนี้มีการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	สังคมและมีการเฟื่องฟูจากองค์กรต่างๆ ในเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของผู้ว่าราชการจังหวัด	
2. บัตรประจำตัวประชาชนแบบเบรคประสงค์หรือบัตร smartcard	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับประชาชน ในกรณีที่เกิดคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการจัดทำบัตร smartcard ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงการดำเนินงานขั้นต่อไปเป็นการพิจารณาของผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ขอให้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าใบเหลืองมีคุณสมบัติเหมือน smartcard และสามารถใช้แทนกันได้ หากมีโอกาสให้ทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนว่าการแก้ไขกฎกระทรวงเป็นเรื่องระดับนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามที่ ๗๓๓ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ และยังไม่ทราบระยะเวลาในการดำเนินการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
3. การจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันของจังหวัดต่างๆ	<p>- ขอขอบคุณจังหวัดต่างๆ ที่ได้จัดกิจกรรมตามโครงการปกป้องสถาบัน ซึ่งการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จังหวัดสุดท้ายที่ได้ไปร่วมงานคือที่จังหวัดพัทลุงมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากและให้ความสนใจอยู่ร่วมกิจกรรมจนงานเลิก สำหรับจังหวัดอื่นๆ ขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดงานไว้ล่วงหน้า</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
4. การยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	<p>- ในช่วงปลายของวันที่ 29 มิถุนายน 2553 จะมีการพิจารณายกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามข่าวว่าจะประกาศยกเลิกในจังหวัดใดบ้าง และอาจมีกลุ่มมีบุคคลที่ไม่หวังดีก่อความวุ่นวายขึ้น จึงขอให้ทุกจังหวัดเข้มงวด ดูแลสถานที่ราชการ จุดล่อแหลม สถานที่สำคัญ และสถานบันเทิงต่าง โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เช่น จังหวัดขอนแก่น หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จะมีปัญหาภายหลัง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
5. การปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตาม Motto ของกระทรวงมหาดไทย คือ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เหมือนเป็นปณิธานจังหวัด ซึ่งปัจจุบันหากประชาชนมีความเดือดร้อนมักจะไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณา จึงขอให้ทุกจังหวัดหมั่นลงพื้นที่ดูแล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นที่ยี่งให้กับประชาชน หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้รายงานกระทรวงทราบ</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด
6. การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยประเภทต่างๆ	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยประเภทต่างๆ รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้กระทรวงทราบโดยด่วนให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น กรณีเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเมื่อเกิดภัยให้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าให้ความตื่นตระหนก</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
7. การปรับลดงบประมาณของจังหวัด	<p>- คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้พิจารณาตัดเงินงบประมาณค่ารับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดและไม่รับพิจารณาอีก 2 รายการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 316 ล้านบาท 2) งบประมาณโครงการ MAHADTHAI Channel จำนวน 65.20 ล้านบาท <p>สำหรับการแก้ไขปัญหากระทรวงมหาดไทย ได้หารือร่วมกับสำนักงานงบประมาณแล้ว และจะดำเนินใน 2 แนวทาง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ (2) ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง 	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดของท่าน ที่เป็นคณะกรรมการฯ ว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัด มีความจำเป็นต้องใช้ในสิ่งที่ด่วนจริงๆ เช่น กรณีการปิดล้อมศาลากลางจังหวัด ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลกองกำลัง อส. ซึ่งเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้าน หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที</p>	
<p>8. การประชุมกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน หากไม่มีภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนที่สำคัญจริงๆ ขอให้เข้าร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองทุกครั้ง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>9. โครงการดีเด่นของจังหวัด</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการดีเด่นของจังหวัด และนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนของกระทรวงมหาดไทย เดือนละ 2 จังหวัด ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดชัยนาทนำเสนอโครงการดีเด่นให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จังหวัดชัยภูมินำเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “มอหินขาว” 2) จังหวัดชัยนาทนำเสนอโครงการสวนหมัศจรรย์ 	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. 0 2223 4870 , ลี้อสาร 50577 วันที่ 29 กรกฎาคม 2553